



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙  
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ในการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ มีส่วนร่วมในการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อให้มีสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับจังหวัด และ ระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค จากสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในพื้นที่สำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๙ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จึงขอประกาศผล ดังนี้

**รางวัลชนะเลิศระดับภาค**

โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดตราด

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาค**

โรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา) จังหวัดนครนายก

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาค**

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

**รางวัลชมเชยระดับภาค**

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี

**รางวัลชมเชยระดับภาค**

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน)  
รองศึกษาธิการภาค ๖ ปฏิบัติหน้าที่  
ศึกษาธิการภาค ๙